

Biểu mẫu 17

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học  
Trường Đại học Quang Trung năm học 2019-2020

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo			
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học	
				Chính quy	Liên thông chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh			Tốt nghiệp THPT và đạt điều kiện của trường	Tốt nghiệp TC, CD và đạt điểm thi đầu vào của trường
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được			Mục tiêu kiến thức khoa học cơ bản vững vàng, có năng lực chuyên môn, có trình độ tay nghề đạt chuẩn để tham gia trực tiếp vào quá trình thực tế của ngành học. Có đủ trình độ lý thuyết và thực hành của chuyên ngành đào tạo, có đầy đủ các kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng được nhu cầu của xã hội.	Mục tiêu kiến thức khoa học vững vàng, có năng lực chuyên môn, có trình độ tay nghề đạt chuẩn để tham gia trực tiếp vào quá trình thực tế của ngành học. Có đủ trình độ lý thuyết và thực hành của chuyên ngành đào tạo, có đầy đủ các kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Tiếng Anh đạt chuẩn IELTS 4.0
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học			Chính sách học bổng cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên nghèo hiếu học và bố trí chỗ ở Ký túc xá miễn phí	Chính sách học bổng cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên nghèo hiếu học và bố trí chỗ ở Ký túc xá miễn phí
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện			Chương trình đào tạo của Nhà trường theo hướng thực hành, sát với thực tế	Chương trình đào tạo của Nhà trường theo hướng thực hành, sát với thực tế
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường			Sinh viên sau khi tốt nghiệp đủ trình độ để học tiếp lên thạc sĩ trong nước và nước ngoài.	Sinh viên sau khi tốt nghiệp đủ trình độ để học tiếp lên thạc sĩ trong nước và nước ngoài.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp			Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ khả năng tham gia vào các công việc liên quan đến ngành học ở các công ty, cơ quan, xí nghiệp, ...	Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ khả năng tham gia vào các công việc liên quan đến ngành học ở các công ty, cơ quan, xí nghiệp, ...

Bình Định, ngày 12 tháng 02 năm 2020



PGS.TS. Nguyễn Đình Phur